



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ตอปรับดี'ขึ้น-เลยคอฟฟี่'กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกเมืองเลย	แนวหน้า
2. อ.ต.ก.ยกระดับเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19	แนวหน้า
3. สก๊อปพิเศษ: หนุนเกษตรกรรฝ่าวิกฤติ COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน...	สยามรัฐ
4. ลุ้นไทยจบโควิดเร็ว เดินหน้าฟื้นฟู ศก. แรงงาน7ล้านคนเลิกเค็ง-มีอาชีพมั่นคง	มติชน
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. เกษตรชงกรม.1.5แสนล้าน เยียวยาผลกระทบโคโรนา	กรุงเทพธุรกิจ
7. ขอขายเหล้าเบียร์ เดลิเวอรี่ ยื่นรัฐบาลผ่อนปรน	ข่าวสด
8. เอฟทีเอวีอชต์ด้าน'ซีพีทีพี'ชงกรม. ซึ่เป็นอุปสรรคเข้าถึงยา-ซื้อราคาแพง	มติชน
9. ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายนิ้ว ส่งทันที่ถึงบ้าน	เดลินิวส์
10. ส่งทุกจังหวัดดูแลด่วน กลุ่มเร่ร่อน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
11. ค้านข้อตกลง'ซีพีทีพี'สกัดนำเข้ากรม.28เม.ย.ซึ่เข้าถึงยาก-ซื้อแพง	มติชน (กรอบบ่าย)
12. ราคา'ขนส่งเครื่องบิน'ดีดขึ้นกิโลละ70บาท	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ตอรับดีชีน-เลยคอฟฟี่กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกเมืองเลย

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14244 หน้า : 8 (กลาง)

ตอรับดีชีน-เลยคอฟฟี่กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกเมืองเลย

■ ออเดอร์พุ่ง-เลี้ยงขยายพื้นที่ปลูก-เพิ่มช่องทางจำหน่าย

นางอัญญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “กาแฟออร์แกนิก” (Organic Coffee) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคกาแฟที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เกษตรกรจึงหันมาปลูกกาแฟออร์แกนิกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ปลูกกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิก 100% จนประสบผลสำเร็จ เป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย เป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตสร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน พบว่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 20 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 300 ไร่ ให้ผลผลิต 23.4 ตัน/ปี มีต้นทุนการผลิต 4,487.64 บาท/ไร่



อัญญา ตราโช



(เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 3) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวระหว่างเดือน ธ.ค.-ก.พ. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 75 กก./ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 518.38 บาท/ไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดทางกลุ่มจะจำหน่ายในรูปของสารกาแฟ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70 บาท/กก. ปริมาณ 67% จำหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมตัวแทนเกษตรกร และอีก 29% จำหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมารับซื้อถึงพื้นที่แล้วนำไปส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป ส่วนผลผลิตที่เหลือไม่ถึง 5% ทางกลุ่มนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟคั่วบดในซองดริป ชาดอกกาแฟ และสบู่กาแฟสมุนไพร ภายได้ชื่อแบรนด์ “ชีน-เลย คอฟฟี่” โดยจำหน่ายผ่านหน้าร้าน ชีน-เลย คอฟฟี่

ตั้งอยู่ในอำเภอนาดวง จังหวัดเลย และผ่านทางออนไลน์ Facebook วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน รวมถึงมีการออกบูธตามงานต่างๆ ปัจจุบันสินค้ามียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 60,000 บาท/ปี

สำหรับกาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นกาแฟออร์แกนิก 100% ทางกลุ่มให้ความสำคัญการผลิตในทุกขั้นตอน พื้นที่ปลูกผ่านการตรวจสอบจาก Central Lab Thai หน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน มีการดูแลรักษาด้านกาแฟ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ตอบรับดีชีน-เลยคอฟฟี่กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกเมืองเลย

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14244 หน้า : 8 (กลาง)

อย่างดี และคัดเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกแล้วเท่านั้นเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่สำคัญยังผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการคิดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOF ระดับดีดาวประเภทเครื่องดื่มอีกด้วย

ด้านนางเพ็ญศรี วงษ์วาท ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคนเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพท.) อำเภอนาดวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจปลูกกาแฟออร์แกนิกให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านหันมาปลูกกาแฟออร์แกนิกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์มากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้า รวมถึงให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกง่าย และรวดเร็ว สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตกาแฟออร์แกนิก ทางกลุ่มยินดีให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานได้ หรือขอคำปรึกษาได้ที่นางสุปราณี นิตทับไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลนาดวง อำเภอนาดวง จังหวัดเลย โทร. 09-5541-2945

อ.ต.ก.ยกระดับเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

นายสุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยตอนนี้แม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เพิ่มมาตรการเร่งด่วนในการจัดระเบียบตลาดสด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดจุดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับออกทางเข้า-ออก จำนวน 7 จุด รอบตลาดสด อ.ต.ก. อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. อย่างทั่วถึง จากเดิมที่สามารถเดินเข้า-ออกภายในตลาดได้ทุกทิศทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยเส้นทางเข้า-ออก ตลาดสด อ.ต.ก. ทั้ง 7 จุด มีดังนี้

จุดที่ 1 โฉนอาหารทะเลและผักผลไม้ (ฝั่งถนนกำแพงเพชร)จุดที่ 2 ทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีกำแพงเพชร ทางออกที่ 3 (ฝั่งถนนกำแพงเพชร)จุดที่ 3 โฉนอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ตรงข้าม Café Amazon

(ฝั่งถนนกำแพงเพชร) จุดที่ 4 โฉนตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มภาพ 1,000 ตร.ม. (ลานจอดรถด้านทิศตะวันตก) จุดที่ 5 ศูนย์อาหาร อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (ฝั่งริมคลองบางซื่อ)จุดที่ 6 โฉนผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง (ฝั่งริมคลองบางซื่อ) จุดที่ 7 โฉนอาหารทะเล (ฝั่งริมคลองบางซื่อ)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเพิ่มมาตรการเร่งด่วนเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่เพิ่มจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกหน้ากากอนามัยฟรี ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย กำหนดจุดระยะห่าง (Social Distancing) ในการเลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย 1-2 เมตร เพิ่มจุดบริการล้างมือ 8 จุดทั่วตลาด พร้อมคำแนะนำในการล้างมือที่ถูกต้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดปลอดเชื้อ COVID-19 โดยร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ และยังได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ทั้งหมดของ อ.ต.ก. ได้แก่

ตลาดสด ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดน้ำ อาคารไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสัตว์เลี้ยง และอาคารจอดรถ อ.ต.ก. และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัส โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบบที่เรีย และในช่วงเย็นหลังจากตลาดปิดให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ทำการล้างพื้นตลาดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งตลอดระยะเวลาเจ้าหน้าที่

อ.ต.ก. ทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่ จริงใจเพื่อดูแล สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจในการรักษาความสะอาดของตลาดสด อ.ต.ก. ที่ได้ดำเนินการถูกต้องและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยสำหรับตลาดสดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. ยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. โดยประมาณ จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารให้จำหน่ายเฉพาะส่งกลับบ้านเท่านั้น (Take Away) และในโซนร้านขายยา โฉนพื้นที่จำหน่ายอาหารสัตว์บริเวณอาคารสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำหน่ายเป็นการค้ายัง คงเปิดให้บริการปกติเช่นกัน ส่วนของสินค้าประเภทอื่นๆ อ.ต.ก. ได้ตั้งปิดชั่วคราวตามระยะเวลาในประกาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ อ.ต.ก.เป็นอย่างดี



หนุเกษตรกร ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน >12 DGTFarm.com

หนุเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com



สถูปพิเศษ

๓ ทีมข่าวภูมิภาค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อได้ง่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นห่วงผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคธุรกิจบริการหยุดชะงัก ประชาชนเริ่มกลัวการออกมาจับจ่ายใช้สอย นอกบ้าน ทันทีไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นกระทรวงเกษตรฯ จึงใช้โอกาสในวิกฤติ COVID-19 ส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์

ดร.จوعดี พงศ์ณิรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้สนองนโยบายการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดังกล่าว โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTfarm.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อขายได้ โดยไม่จำเป็นต้องพบปะกัน ปัจจุบันมีสมาชิกที่ใช้บริการเว็บไซต์ DGTfarm.com อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค จำนวน 2,117



ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ.63) แบ่งเป็นผู้ขาย 1,006 ราย ผู้ซื้อ 1,111 ราย โดยมีสินค้าให้เลือกสรรกว่า 553 รายการ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป ไข่ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และเครื่องสำอาง ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป ที่ได้รับรองมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัย และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง

"DGTfarm.com ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ตอบโจทย์ในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19 ทำให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้และผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคที่สนใจ เข้าใช้เว็บไซต์สินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTfarm.com สามารถคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกได้ฟรี โดยจะมีทีมงานเกษตรกรดิจิทัลมืออาชีพคอยดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำในการซื้อขายด้าน

ต่างๆ" เลขาธิการ มกอช. กล่าว

ด้านนายณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวารัฐทองอ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้สมัครเป็นสมาชิก DGTfarm.com เพราะมองว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มฯ ซึ่งเป็นตัวกลางช่วยในการจับคู่ธุรกิจ โดยสินค้าที่นำมาลงใน DGTfarm.com ได้แก่ เยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้ หนมเยลลี่สัญชาติไทยแท้ ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้แท้ 90% แคปพลาสติก และขอสน้ำพริกเผา ทั้งนี้ หลังจากที่ลงขายสินค้าใน DGT Farm.com ทำให้สินค้าเยลลี่มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีลูกค้าติดต่อเข้ามาสั่งสินค้าเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อ-ขายสินค้ามากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วย

"สิ่งที่ได้จาก DGTfarm.com มีทีมช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับกลุ่มฯ ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถไปแล้วออกบูธได้หรือติดออกร้านอีกงาน ซึ่งลูกค้าของ DGTfarm.com ที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์ที่ติดอยู่บนสินค้า ช่วยต่อยอดธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อยากให้กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่มีผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าเกษตรแปรรูป ลองเข้ามาเป็นสมาชิก DGTfarm.com สามารถช่วยคุณได้" นายณัฐนันท์ กล่าว

ลุ้นไทยจบโควิดเร็ว เดินหน้าฟื้นฟู ศก. แรงงาน7ล้านคนเลิกแคว้ง-มีอาชีพมั่นคง

แบยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ ถึงมาตรการ “คลายล็อกดาวน์” ของไทย หลังผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของไทยลดลงต่อเนื่องล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 10 กว่าคน

แต่สัญญาณต่างๆ ที่ออกมาจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการแถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดย **นพ.ทวีศิลป์ วิทยาไยฮิน** โฆษก ศบค. ที่ระบุว่า เรื่องการต่อหรือไม่ต่อการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายนนั้น เป็นเรื่องต้องตัดสินใจในระดับสูงสุดของ ศบค. คือ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. พร้อมระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เมษายนนี้ จะประกาศมาตรการออกกฎใหญ่ของประเทศ ส่วนการผ่อนคลายเป็นเรื่องของจังหวัดที่จะตามมา

● ลุ้นคลายล็อกดาวน์บางธุรกิจ

ขณะนี้หลายฝ่ายจึงคาดการณ์รัฐบาลน่าจะเห็นการคลายล็อกดาวน์ให้บางกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งร้านอาหารขนาดเล็กให้นั่งทานได้ ตลาดค้าปลีกต่างๆ และร้านตัดผมรายย่อย

ย้อนเหตุการณ์ช่วงปลายเดือนมีนาคม ไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทะยานขึ้นหลักร้อยคน บวกกับเริ่มมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น ในช่วงปลายเดือนมีนาคมรัฐบาลจึงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้เกิดล็อกดาวน์ในทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส พร้อมการรณรงค์ให้อยู่บ้าน

ผลจากการล็อกดาวน์ นำมาซึ่งประกาศของรัฐบาลจังหวดทั่วประเทศในการสั่งปิดธุรกิจที่มีความเสี่ยง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ส่วนคนเกิดขึ้นทันที โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจร้านอาหาร

● กทม.คาดคงงาน7ล้านคน

ตัวเลขตกงานยังคงหลากหลาย เพราะแรงงานนอกระบบของไทยมีจำนวนมาก แต่ทุกฝ่ายฟันธงตรงกันว่าหลายล้านคนแน่นอน ล่าสุด ครม.ยังเห็นชอบหลักการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

ขณะที่ **คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)** ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดข้อมูลว่า จากจำนวนแรงงานทั้งหมดของประเทศทุกภาคส่วนประมาณ 38 ล้านคน คาดว่าจะมีแรงงานตกงานประมาณ 7.1 ล้านคน ภายใต้โควิด-19 ที่จบภายในเดือนมิถุนายนนี้

แบ่งเป็น ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะตกงาน 8 หมื่นคน ร้านอาหาร 3.75 แสนคน สบและร้านนวดทั้งในและนอกระบบประมาณ 2.4 แสนคน โรงแรม

9.8 แสนคน ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน ภาคอสังหาริมทรัพย์ 7.7 หมื่นคน ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน และสิ่งทอ 2 แสนคน

นอกจากนี้ ท่อการค้ายังประเมินว่าจะมีตัวเลขคนตกงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคมประมาณ 7 ล้านคน แต่หากปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อออกไป 2-3 เดือน จะมีคนตกงานประมาณ 10 ล้านคน

● อีโอซีประเมินตงงานสูง

ด้าน **ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี)** ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินวิกฤตแรงงานเป็นว่า เสี่ยงตกงานเป็นประวัติการณ์ ข้ำเดิมความเปราะบางภาคครัวเรือน

โดยระบุว่า เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยังไม่รู้จุดจบแน่ชัด จากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกือบทุกสาขาธุรกิจ มีความรุนแรงเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว

วิกฤตดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานซึ่งมีสัญญาณความอ่อนแอมาตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้า โดยกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และลูกจ้างเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นคนส่วนมากถึง 62% ของแรงงานไทย และมีความอ่อนไหวสูงต่อสภาวะเศรษฐกิจ

อีไอซียังประเมินว่า จำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้นสูงถึงราว 3-5 ล้านคน ถือเป็นระดับที่สูงกว่าทุกวิกฤตการณ์ในอดีตของไทย เพราะผลกระทบครั้งนี้กว้างกว่าและมีการหยุดชะงักฉับพลันของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคเกษตรอาจไม่สามารถทำหน้าที่ดูดซับคนตกงานจากภาคอื่นๆ ได้เหมือนในอดีตเพราะประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน

นอกจากนี้ จะมีแรงงานจำนวนมากที่แม้จะไม่ตกงาน แต่จำนวนชั่วโมงทำงานและรายได้จะลดลงอย่างมาก หรือไม่มีรายได้เลยในบางช่วง คาดว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานจะเป็นไปอย่างช้าๆ และผลจากโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ แต่ยังไม่มีการรักษาและวัคซีน ความเสี่ยงในตลาดแรงงานมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อยังคุณภาพชีวิตของภาคครัวเรือนที่มีความเปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิม โดยครัวเรือนไทยประมาณ 60% มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่เพียงพอใช้จ่ายเกิน 3 เดือน

● ภาคผลิต-เกษตรจ่อตกงานด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก **สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย** รายงานว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

หลัก 14 คลัสเตอร์ มีมูลค่าส่งออกติดลบต่อ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม เหล็ก เครื่องสำอาง หากโควิด-19 ทั่วโลกยังยืดเยื้อไปอีก 1-2 เดือนข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อกิจการใน 14 คลัสเตอร์ โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี อาชีพดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งภาคผลิตมีแรงงานในระบบประมาณ 6.1 ล้านคน



กราฟิกมติชนรายวัน/Matichon Daily Graphic(27.04.2020)

นอกจากนี้ ยังกังวลว่าแรงงานในภาคการเกษตรอีก 9 ล้านครัวเรือน หรือราว 12 ล้านคน อาจเป็นอีกกลุ่มที่เสี่ยงตกงานเช่นกัน แต่สาเหตุหลักมาจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรงในปี 2563 บวกกับได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ติดลบจากโควิด-19 โดยสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก อาทิ ข้าว ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ซึ่งล่าสุดรัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรด้วยการแจกเงิน รูปแบบคล้ายกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน

●ออกกม.4ฉบับ-ส่งจม.หาเจ้าสัว

สถานการณ์เตียงเครียดข้างต้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลักคือ มาตรการทางการเงิน เพื่อใช้เยียวยาเร่งด่วน รัฐบาลจึงตัดสินใจออกกฎหมาย 4 ฉบับ คือ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ (ซอฟต์โลน) เพื่อดูแลเอสเอ็มอี วงเงิน 5 แสนล้านบาท พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค วงเงิน

4 แสนล้านบาท และ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ รัฐบาลยังตัดสินใจตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งเป็น 5 คณะ คือ 1.คณะทำงานการปรับปรุงและพัฒนาเงื่อนไขการปล่อยซอฟต์โลนที่จะปล่อยให้กับภาคเอกชน 2.คณะทำงานในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการกลับมาดำเนินและเปิดธุรกิจของสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้บางธุรกิจสามารถดำเนินการได้ก่อนหากสถานการณ์คลี่คลาย รวมถึงความต่อเนื่องของระบบขนส่งและธุรกิจต่างๆ

3.คณะทำงานเพื่อเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน 4.คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั้งการเข้าถึงสินเชื่อ และการจ้างงาน โดยเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ไมโครเอสเอ็มอี) และ 5.คณะทำงานเรื่องการวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจหลัง

จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ซึ่งทั้ง 5 คณะต่างมีมาตรการต่างๆ ออกมา ส่งต่อให้รัฐบาลเพื่อพิจารณา ดำเนินการ หนึ่งในข้อเสนอที่ประชาชนรอคอย คือ การเปิดบางธุรกิจ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดในเวลานี้ หรือมาตรการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ลง 1% ให้กับเอสเอ็มอี เพื่อให้มีสภาพคล่อง ประคองการจ้างงานต่อไป และ มาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยด่วน

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีไทย 20 อันดับแรก เพื่อชวนให้ร่วมกอบกู้ประเทศด้วยกัน

●อัด4แสนล้านฟื้นฟูศก.ฐานราก

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการคลี่คลายล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาไปยังจุดที่จำเป็น แต่ยังรวมถึงมาตรการรองรับหลังจากนี้ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่บอบช้ำอย่างหนัก การกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่สามารถกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ มีการย้ายฐานไปอยู่ที่ภูมิภาคเพิ่มเติม

ประเด็นนี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมทำแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก (โลคอล ฮีโคโนมี) ในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท อยู่แล้ว หลังพบว่าไทยถือเป็นประเทศอันดับต้นของโลกที่เตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังการติดเชื้อลดลงมาก และน่าจะจบภายในเร็ว ๆ นี้

โดยแนวคิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รองนายกรัฐมนตรี ต้องการใช้กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอี ดี แบงก์ เข้ามาดูแล

“เพราะเศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งจำเป็น ขณะที่การส่งออก การท่องเที่ยว คงไม่ฟื้นในเร็ว ๆ นี้ หากหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาโตเช่นอดีตคงยาก ถ้าสหรัฐ และยุโรปยังพบการคิดเชื่อจำนวนมากเช่นนี้อยู่ ดังนั้น การบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐจึงสำคัญมาก เพราะแรงงานจะกลับเข้าสู่โรงงานทั้งหมดไม่ได้ ต้องสนับสนุนให้พวกเขาเข้าไปสู่การผลิตภาคการเกษตรที่ระดับคุณภาพไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป นี่คือทางรอดที่จะหล่อเลี้ยงสังคมไทยให้ข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ ต้องระเบิดจากภายใน” รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ

ด้าน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความเห็นว่า โลกเปลี่ยนแปลงไป ทุกประเทศเริ่มปกป้องอุตสาหกรรมตัวเอง ประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้หันมาให้ความสำคัญเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น

●กระทรวงศก.เดินทางฟื้นฟู

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลจากหลายกระทรวง พบว่าเริ่มเดินทางโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานจ้างงานแล้ว หนึ่งในนั้นคือ กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ล่าสุด ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้งวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะขอสนับสนุนจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เงินดังกล่าวเพื่อใช้ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการและการตลาดตามโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

ขณะเดียวกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอี ดี แบงก์ ยังเตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับช่วยเหลือเอสเอ็มอีแบ่งเป็นมาตรการหลัก คือ ที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยผ่อนปรน 34,500 ล้านบาท และ มาตรการสนับสนุนการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการ 24,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงยังเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ำและจ้างงาน อาทิ จัดหาแหล่งน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำชุมชนเมืองเพื่อกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่

ขณะที่ กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์ ประหยัดพลังงาน เบื้องต้นได้เตรียมงบประมาณ 40 ล้านบาท โดยไม่ได้ของบประมาณจากรัฐเพิ่ม งบส่วนนี้สำหรับการจ้างงานประมาณ 350 คน ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังปรับลดเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลงเหลือ 5,600 ล้านบาท จากเดิมวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการจ้างงาน เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนงบที่เหลืออีกประมาณ 4,400 ล้านบาท มองว่าอาจใช้ไม่ทันปีนี้ เบื้องต้นจึงนำไปรวมกับงบประมาณปี 2564 เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุน

โดยเป้าหมายการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจ้างงาน ผ่านโครงการพลังงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์ร่วม โดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอโครงการด้านพลังงาน พร้อมจัดตั้งอาสาสมัครพลังงาน ให้ทำงานร่วมกับพลังงานจังหวัด โดยจะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และอนุมัติเงินในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้

ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เตรียมใช้งบประมาณปี 2563 ในการจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในภาวะแล้ง ตามมติวงเงินรวม 4,050 ล้านบาท สามารถจ้างงานได้ 58,300 คน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานกับกรมชลฯ จะได้ค่าจ้างวันละ 377 บาทต่อคน

ด้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอขอวงงบประมาณจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการขอวงงบประมาณ เพื่อมาใช้ในมาตรการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงถนน และสะพานต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง ให้เกิดความประทับใจ หลังจากรัฐบาลได้ปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์ และอนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว รวมถึงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง

●ส.อ.ท.ชู‘เมต อิน ไทยแลนด์’กู้ศก.

จะเห็นว่า หากไทยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย อาจไม่ทันการณ์ เพราะกรณีไทยและทุกประเทศยุติโควิด-19 ได้ แต่เวลานั้นทั้งภาคส่งออก และการท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องมือสร้างรายได้หลักของประเทศ ก็อาจใช้การไม่ได้ เพราะทุกประเทศบอบช้ำ ต่างต้องการเวลาฟื้นฟูตนเองเช่นกัน ขณะเดียวกัน ยังมีแนวโน้มสูงว่าการค้าการลงทุนของโลกจะเปลี่ยนไป ประเทศพัฒนาแล้วจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นอาศัยฐานการผลิตกลับครั้งใหญ่

อีกกรณีที่น่าจับตามากที่สุด คือ กรณีไทยจบ แต่ประเทศอื่นไม่จบ ประเด็นนี้ไทยต้องพึ่งพาตัวเอง การหวังส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างชาติยิ่งเป็นไปได้ยาก ดังนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ

เรื่องนี้ **สุพันธุ์ มงคลสุธี** ประธาน ส.อ.ท. ระบุว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือโดยผ่านที่ภาครัฐต้องใส่เข้าไป ทั้งการดูแลประชาชนที่ตกงานดูแลเอสเอ็มอีผ่านมาตรการทางการเงิน ภาษี เพื่อให้ธุรกิจประกอบการจ้างงานต่อไป ระยะข้างหน้ามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ในมุมมองของ ส.อ.ท.อยากเสนอให้รัฐสนับสนุนสินค้ามาตรฐานที่ผลิตในประเทศไทย (เมด อิน ไทยแลนด์) นำร่องในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หากภาครัฐนำร่อง ประชาชนจะเกิดความเชื่อมั่น

ขณะเดียวกันอยากให้แรงค้ำไปถึงสินค้าในชีวิตประจำวันอื่นๆ เพราะการบริโภคในประเทศจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่วนภาคการส่งออกก็ต้องมุ่งตลาดใหม่ๆ ควบคู่กับสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ขายได้ราคาสูงขึ้น ขณะที่ภาคท่องเที่ยวต้องมุ่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะมูลค่าสูง และไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ

นับถอยหลังโควิด-19 จบ ไทยจะเข้าสู่ “นิว นอร์มอล” คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมปกติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤต เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก ถือเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจช่วยอย่างมาก เพราะความร่วมมือนี้คือเดิมพันสำคัญที่จะชุบชีวิตแรงงาน 7 ล้านคนที่เคยขวัญผวา ให้กลับมาใช้ชีวิตที่มั่นคงอีกครั้ง

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



ช่วงนี้ผลไม้ไทยกำลังทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาการระบายสินค้า เนื่องจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 ความต้องการบริโภคในประเทศลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 80% ในขณะที่การส่งออกก็ค่อนข้างลำบากเพราะทุกประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกันหมด โดยเฉพาะประเทศจีนที่ถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลไม้ของไทย ที่หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้มีการปิดด่านการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม ที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีนหลายแห่ง และให้รถสินค้าผลไม้ของเวียดนามต้องเข้าสู่จีนที่จุดเดียวกับรถสินค้าผลไม้ของไทยคือด่านโหย่วอ๊กวัน ทำให้รถติดหน้าด่านสะสมเป็นทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร ส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนที่สุกก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ได้หาวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องกำลังหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ได้เร่งเจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จนล่าสุดเป็นผลสำเร็จ จีนยินยอมให้ไทยสามารถนำเข้าผลไม้เข้าสู่ประเทศได้ประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ โดยเพิ่มเติมจากจุดเดิมได้อีก 2 ด่าน คือ ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง

สำหรับด่านตงซิง ตั้งอยู่ที่เมืองตงซิง อำเภอผิงเฉิงกั่ง เขตกว่างซีจ้วงฯ ของจีน อยู่ห่างจากด่านหม่งไถ่ จังหวัดกว่างนิญ ของเวียดนามเพียง 100 เมตร โดยได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเป็นแห่งที่ 2 ของเขตกว่างซีจ้วงฯ ต่อจากด่านโหย่วอ๊กวัน สามารถรองรับรถสินค้าเข้า-ออกได้ไม่ต่ำกว่า

2,000 คันต่อวัน จึงเป็นด่านที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย ส่วนด่านรถไฟผิงเสียง ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียง เขตกว่างซีจ้วง ของจีน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอ๊กวัน โดยเป็นด่านรถไฟเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วง ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ ซึ่งผู้ล้นค้าผลไม้ไทยที่ขนส่งทางรถยนต์สามารถเปลี่ยนมาขนส่งโดยรถไฟเพื่อเข้าสู่จีนได้ที่สถานีรถไฟตงตัง ดังนั้นการอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านดังกล่าวของจีน นับเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน จากเดิมที่มีเพียงทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกไทย

นับเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทยที่จีนเห็นชอบให้ผลไม้ไทยสามารถนำเข้าได้ที่ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียงเพิ่มเติม รวมทั้งให้บรรจุลงในร่างพิธีสารฉบับใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนจีนของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการของร่างพิธีสารฯ ดังกล่าว และนำมาสู่การเริ่มเปิดด่านและเส้นทางในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญต่อการส่งออกผลไม้ไปจีน เนื่องจากการเปิดให้รถผลไม้จากไทยสามารถใช้เส้นทางใดก็ได้ในการขนส่ง และเพิ่มจำนวนด่านที่อนุญาตให้ส่งออกและนำเข้า โดยด่านฝ่ายไทย ได้แก่ ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชบึงกาฬ ด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหาร และจุดผ่อนปรนบ้านฝักกาดของจังหวัดจันทบุรี ส่วนด่านฝ่ายจีน ได้แก่ ด่านโม่หนัน ด่านโหย่วอ๊กวัน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง ถือเป็น การปลดล็อกเรื่องเส้นทางและด่านนำเข้าที่เคยเป็นข้อจำกัดในการขนส่งของทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอด...นับว่าเป็นเรื่องคลายความกังวลของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทยได้พอสมควร โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่เคยกังวลว่าปีนี้อาจจะมียอดส่งออกลดลงและทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ขุนเกษตรฯ

เกษตรชงครม.1.5แสนล้าน เยียวยาผลกระทบโควิด

กรุงเทพธุรกิจ ● เกษตรฯ เตรียมชง ครม.28 เม.ย.นี้ ของบ 1.5 แสนล้านบาท จ่ายครัวเรือนละ 1.5 หมื่นบาท เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ง ยึดตามเลขประจำตัวประชาชน ยืนยันชาวสวน-คนกรี๊ดได้ทั่วถึง “คลัง” เตรียมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน 27-28 เม.ย.นี้

นายประพันธ์ บุญยกียรติ ประธานคณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทะเบียนชาวสวนยางมีประมาณ 1.8 ล้านราย/ทะเบียน ซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ทำกินในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1.43 ล้านราย/ทะเบียน และทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 4.07 ล้านราย/ทะเบียน ได้หารือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับนายอานันท์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว เกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้ แม้ กยท.จะมีมาตรการชดเชยราคา ยางพาราที่ราคาอย่างแผ่น 60 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) แต่การเยียวยาในส่วนของโควิด-19 และภัยแล้ง ชาวสวนยางก็ต้องได้ เพราะมันถือเป็นคนละส่วนกัน ในส่วนของการชดเชยราคา เป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป หลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรกรผ่านครม.ไปแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอมาตรการ เยียวยาโควิด-19และภัยแล้ง วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 15,000 บาท

อ่านต่อหน้า | 9

ต่อจากหน้า 12

เกษตร

เสนอครม. โดยการจ่ายเยียวยาตามทะเบียนเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ กยท.ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน โดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นอกจากนี้ เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ชี้แจงหลักการ เงื่อนไข และเหตุผล ความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกร ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอ ครม.แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีปัญหา หรือสงสัยในเรื่องใดๆ ยกเว้นกระทรวงเกษตรฯจะต้องให้การส่งเสริมการเกษตรไปหารือกับกยท. เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกร ก่อนที่จะเสนอ ครม. ในวันที่ 28 เม.ย.นี้

สำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงานโดยในเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดเพื่อความมั่นใจว่า จะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อน บัตรประชาชน 1 ใบ ได้รับสิทธิ 1 สิทธิ

สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรไว้ในปี 2562 และ 2563 เป็นทะเบียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีจำนวนประมาณ 8.24 ล้านครัวเรือน จากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนมีจำนวน 10.64 ล้านครัวเรือน

แบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 2.69 ล้านราย เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7.52 ล้านครัวเรือนและเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมประมง จำนวน 4.36 แสนราย ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกันประมาณ 2.40 ล้านราย ส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแบ่งได้ดังนี้ 1.84 ล้านราย แบ่งเป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ 1.16 ล้านไร่ คนกรี๊ดยางจำนวน 263,107 ราย รวมเกษตรกรเจ้าของสวน และคนกรี๊ดมีจำนวน 1.43 ล้านราย ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 407,782 ราย

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 4.9 ล้านราย ในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายในจำนวนที่มากขึ้นหรือราว 700,000 คนต่อวัน เพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น

โดยในสัปดาห์หน้าวันที่ 27-28 เม.ย.63 จะมียอดจ่ายเงินเยียวยา รวม 1.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่จ่ายเงินรอบนี้นั้น ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ข้อมูลเพิ่มเติม และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับในกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย ขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย เหลือ 1.5 ล้านราย ดังนั้นจึงขอแจ้งกลุ่มคนเหล่านี้ให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นั้น ล่าสุดมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ เยียวยา 5,000 บาททั่วประเทศ นอกจากนั้นยังส่งกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมต่อสู้กับแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเต็มที่

ขอขายเหล่าเบียร์

เดลิเวอรี่

ยื่นรัฐบาลผ่อนปรน

**ชี้ทกงานนับแสน
สั่งให้ทุกจังหวัด
ดูแลคนเร่ร่อน
พักอาหาร-ที่พัก
ทบค.ภาคปหน้า
กลับคืนชีวิตปกติ**

กลุ่มธุรกิจเหล่าเบียร์
ยื่นจดหมายเปิดผนึก
จ้รัฐบาลผ่อนปรนให้
ขายได้ อาจใช้วิธีซื้อ
กลับบ้าน อ่านต่อหน้า 7

● เดลิเวอรี่ ต่อจากหน้า 1

หรือเดลิเวอรี่ อย่ลิดรอนสิทธิผู้บริโภค เหมารวม ชี้ห้ามขายทั่วประเทศกระทบจ้างงานกว่า 1 แสนคน ขณะที่ มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแลกลุ่มคนเร่ร่อน จัดอาหาร ที่พัก พาส่งกลับภูมิลำเนา สบค.คาดต้นปีหน้ากว่าจะกลับสู่ปกติ แม้ผู้ขายเบียร์เป็นศูนย์ แต่ก็ยังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ ต้องรองจนกว่าจะมีวัคซีนหรือผู้คิดเชื้อทั่วโลกเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แลลงตอบข้อซักถามถึงการผ่อนปรนมาตรการป้องกันเชื้อโควิดว่า เข้าใจว่าทุกคนอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ ถ้าขาย เดินทางอย่างปกติ แต่ที่ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ต้องเข้าใจสถานการณ์การเกิดโรคนั้น เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ แพร่กระจายไวรัสน่าขนานนามมาก น้ำลาย คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อคือคนวัยทำงาน และไม่มีอาการ จึงไม่รู้ว่าเป็นโรคติดเชื้อบ้าง และยังเดินอยู่ในสังคมตรงไหน ถ้ากลับไปใช้ชีวิต

ปกติจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนเหล่านี้ได้มาก แม้ปัจจุบันไทยเจอแค่หลัก 10 แต่ไม่ได้หมายความว่า จะคุมได้ หรือจะกลายเป็นศูนย์ และถ้าเมื่อเป็นศูนย์ ก็ต้องดูว่าจะนานเท่าไร ไม่ใช่แค่จะเป็นตัวเลขแต่ศูนย์บ้านเราอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องให้ตัวเลขเป็นศูนย์ทั้งโลก ถึงจะเกิดความมั่นใจได้

“แม้วันนี้บ้านเราจะคุมตัวเลขได้ดี แต่รอบๆ บ้านเรา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้น แสดงว่าเชื้อในอากาศยังมีอยู่เต็มไปหมด ฉะนั้นใช้ชีวิตวิถีเดิม เดินทางไปท่องเที่ยว ไปซื้อของเหมือนเดิม ก็มีโอกาจะกลับมาระบาดได้ใหม่ สิ่งที่เราลงทุนไปเมื่อหลายเดือน ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย กลายเป็นศูนย์ จึงต้องชี้แจงว่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวพอสมควร” โฆษกศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าสิ่งที่จะกลับไปปกติได้คือ 1.จะต้องมีวัคซีน ต้องเป็นการรักษาให้หาย ไม่ใช่แค่การระงับยับยั้งไม่ให้โรคเจริญเติบโต หรือต้านไว้เฉยๆ นั้นไม่พอ 2.จะต้องมีวัคซีน เมื่อไหร่ที่มีวัคซีนก็จะตอบได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคก็จะจบได้ตอนนั้น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 27 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10743

หน้า: 1 (ซ้าย), 7

Col.Inch: 110.45

Ad Value: 171,197.50

PRValue (x3): 513,592.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ขอขายเหล้าเบียร์ เดลิเวอรี่ ยื่นรัฐบาลผอนปรน

แต่กว่าจะได้ ข้อมูลล่าสุดอาจจะเป็นต้นปีหน้า หมายความว่าต้องใช้เวลาระหว่างนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าในการควบคุมโรค จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การติดเชื้อ

“เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะประคองสถานการณ์ต่อเนื่องต่อไป การจะร้องไม่ตกทุกอย่างเราปรับตัวได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนใช้เวลาปรับตัวออกไปเรื่อยๆ ความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่มีอยู่ ทำให้เราอยู่รอดผ่านพ้นมาได้มาตลอดหลายล้านปี สิ่งที่เป็นวิกฤตและหายนะ แต่เราก็สามารถปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้ และจะปรับตัวได้ตลอด ขอเป็นกำลังใจและเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ส่วนนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจากมาตรการป้องกันโควิด ทำให้คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ได้รับผลกระทบ และไปรวมตัวกันอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ โดยจัดอาหารให้เพียงพอ และคัดกรองโรค รวมทั้งแนวทางช่วยเหลือกลับภูมิลำเนา ดำรวจข้อมูลและปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอกรม.ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ อนุมัติเยียวยาวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 15,000 บาท แยกจ่าย 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายตามทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน ครอบคลุม 16-17 ล้านคน จ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการจ่ายเงินจะยึดตามทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรต่างๆ และยึดเลขที่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บัตร 1 ใบ ได้

รับ 1 สิทธิ โดยการลงทะเบียนเกษตรกรในปี 2562 และ 2563 เป็นทะเบียนฯ ล่าสุดที่ปรับปรุงมีจำนวน 8.24 ล้านครัวเรือน จากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนมีจำนวน 10.64 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์ 2.69 ล้านราย, กรมส่งเสริมการเกษตร 7.52 ล้านครัวเรือน, กรมประมง 4.36 แสนราย ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกัน 2.40 ล้านราย ส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.84 ล้านราย แบ่งเป็นเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ 1.16 ล้านไร่ คนกรีดยาง 263,107 ราย เจ้าของสวน และคนกรีดยาง 1.43 ล้านราย และไม่มีเอกสารสิทธิ 407,782 ราย

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรมว.คลัง เปิดเผยว่าจะนี้จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม ไปแล้ว 4.9 ล้านคน และวันอังคารที่ 28 เม.ย.นี้ จะจ่ายอีก 1.5 ล้านคน

วันเดียวกัน ที่หน้าบ้านเลขที่ 588/2 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศิริชัย รัตนสงคราม อายุ 42 ปี แจกเงิน 500 บาท พร้อมถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ จำนวน 500 ถุง ให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด โดยมีชาวบ้านนับพันคนต่อแถวรอรับ 2 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ทหาร และสาธารณสุขมาจัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

นายศิริชัยกล่าวว่าครอบครัวเปิดเป็นร้านรับทำข้าวกล่อง และมีอาชีพดูแลอยู่ที่วัดป่าพระอิม อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงรวบรวมเงินที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคในผู้บริจาคที่วัดจำนวน 300,000 บาท และนำข้าวสารที่เก็บเกี่ยวจากที่นา 9 ไร่ มาสมทบ พร้อมทั้งรวบรวมจากประชาชนชาวขอนแก่นที่ต้องการทำบุญร่วมกัน มาแจกให้ประชาชน

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดเตรียมคัดกรอง และเฝ้าระวังโควิดในช่วงเดือนรอมฎอน หรือช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม โดยเฉพาะที่ตลาดสดบาละฮีด เขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา มีอาหารสด ผัก ผลไม้จำหน่ายแล้ว ในช่วงเดือนรอมฎอนมัก

จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เพื่อรับประทานช่วงถือศีลอดในตอนเย็นด้วย แต่ช่วงนี้ต้องปรับเปลี่ยนและจัดระเบียบการวางอาหารขายให้เข้มงวดขึ้น เว้นระยะห่างแต่ละร้าน จำกัดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อได้ไม่เกิน 200 คนต่อครั้ง พร้อมจุดคัดกรองเข้าออกทางเดียว มีบัตรคิววัดไข้ มีแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารถึงขั้น บัร จะยื่นจดหมายเปิดผนึกที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในวันที่จันทร์ที่ 27 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อขอให้ผอนปรนและเยียวยา โดยขอให้เข้าใจด้วยว่าภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงาน ยากให้มองว่านี่คือการประกอบธุรกิจในรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้เสีย ภาษีบาป ธุรกิจบาป จนถูกตีคั่นการเข้าถึงมาตรการเยียวยา และการอนุญาตให้เปิดกิจการ

ตัวแทนภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า จะขอให้รัฐผอนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอให้ขายได้เหมือนกับการขายอาหาร เช่น การซื้อกลับบ้าน หรือเดลิเวอรี่ อย่างlicitรอนสิทธิผู้บริโภค หรือเหมารวมผู้กระทำผิดเพียงกลุ่มหนึ่ง แต่ออกประกาศห้ามคนทั้งประเทศ จนกระทบการค้าเงินธุรกิจ การจ้างงาน ส่งผลต่อชีวิตถูกจ้างคนในภาคธุรกิจนี้กว่า 1 แสนคน

เอฟทีเอวีไอทซ์ด้าน'ซีพีทีพีพี'ชงกรม. ซึ่งเป็นอุปสรรคเข้าถึงยา-ซื้อราคาแพง

เอฟทีเอวีไอทซ์ ผนึกเครือข่ายประชาชนคัดค้านไทยร่วมข้อตกลง'ซีพีทีพีพี' ผวนำเข้า กรม. 28 เม.ย. ซึ่งเป็นอุปสรรคประชาชนเข้าถึงยา ต้องซื้อในราคาแพง เอื้อบรรษัทข้ามชาติผูกขาดตลาด

(อ่านต่อหน้า 10)

ซีพีทีพีพี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวีไอทซ์) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ออกแถลงการณ์ "CPTPP กับมาตรการ CL เพื่อการเข้าถึงยา" โดยระบุว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมักอ้างว่าความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าทรานส์-แปซิฟิก (CPTPP) ยืนยันสิทธิของประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing หรือ CL) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนในทุกกรณี ตามที่องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดไว้ หากอ่านความตกลง CPTPP แคมาตรา 18.6 ควบ 18.41 ก็น่าจะเป็นเช่นที่กล่าวอ้าง แต่ความตกลงการค้าและการลงทุนในลักษณะนี้ ต้องอ่านหลายบทควบกันไป โดยในมาตรา 1.2 ระบุเหมือนไม่กระทบสิทธิที่ประเทศภาคีมีอยู่ตามข้อตกลงอื่น แต่กลับให้ข้อนี้อยู่ภายใต้มาตรา 28 การพิพาท (dispute settlement) แสดงว่า แม้จะดูเหมือนยังคงมีสิทธิตามข้อตกลงอื่น แต่หากดูกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิตามข้อตกลงอื่น ก็มีสิทธินำเรื่องเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทได้ หมายความว่านักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องรัฐได้

สรุปคือ การประกาศใช้ CL จะยากขึ้น เพราะคุ้มครองการถูกฟ้องร้องตามบทคุ้มครองการลงทุน การดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งข้อจำกัด ยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ชี้ชัดว่า ผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมีตัวเลือกทางนโยบายมากพอในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะไปจำกัดสิทธิเอกชนผู้ประกอบการบ้าง แต่หากเข้า CPTPP ไทยจะสูญเสียต่อการถูกนักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ และคงไม่มีรัฐมนตรีกลับประกาศ CL เพราะเสี่ยงจะถูกฟ้องได้ แถลงการณ์ระบุว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมักกล่าวอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง CPTPP หลังจากสหรัฐถอนตัวจากการเจรจา และเป็นเหตุให้ข้อบท 20 ที่สหรัฐต้องการ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ด้วย ไม่ถูกนำมาเจรจาต่อ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อบทอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างผลกระทบต่อการเข้าถึงยาได้ ซึ่งในกฎหมายไทยปัจจุบันระบบการขึ้นทะเบียนยาและการรับจดสิทธิบัตร เป็นสิ่งที่แยกจากกัน และรับผิดชอบดูแลคนละกระทรวง การขึ้นทะเบียนยาเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยาก่อนที่จะอนุญาตให้มีการจำหน่ายในประเทศ ส่วนการรับจดสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจหน้าที่พิจารณาจะให้หรือไม่ให้ความคุ้มครองการผูกขาดตลาดให้กับผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตร แต่ในความตกลง CPTPP นำสองเรื่องนี้มาผูกโยงกัน โดยที่เจ้าหน้าที่ของ อย. จำเป็นต้องตรวจสอบว่ายาที่ขอสามัญให้นำมาขอขึ้นทะเบียนยามีสิทธิบัตรด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยาที่มาขอขึ้นทะเบียน

แม้ว่าในความตกลง CPTPP จะระบุทางเลือกไว้ 2 ทางให้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกไปดำเนินการ ทางแรก อย. ต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบ

ว่ามีบริษัทอื่นมาขอขึ้นทะเบียนยาตัวเดียวกับของผู้ทรงสิทธิฯ และ อย.จะยังไม่รับขึ้นทะเบียนให้กับยาของบริษัทอื่นหรือให้มีระยะเวลาสั้นพอจนกว่าผู้ทรงสิทธิฯ จะได้ดำเนินการทางศาลหรือทางปกครองเพื่อจัดการการละเมิดสิทธิบัตรให้มีการเยียวยาหรือการชดเชยก่อน ทางที่สอง ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีกระบวนการอื่นแทนศาล มาดูแลป้องกันไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนยาให้บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

แถลงการณ์ระบุว่า ผลกระทบจากกรณีนี้ คือ 1.ชัดหรือชะลอการแข่งขันของยาชื่อสามัญ เมื่อยาชื่อสามัญไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ยาดันแบบก็จะผูกขาดตลาดได้นานขึ้นเกินกว่า 20 ปี

แม้ว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม เพราะยาชื่อสามัญต้องได้รับการขึ้นทะเบียนยากับ อย. ก่อนถึงจะวางจำหน่ายได้ แต่ อย. จะไม่รับขึ้นทะเบียนให้กับยาของบริษัทอื่นไม่ได้ เพราะข้อกำหนดข้างต้นซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญภายในประเทศถูกจำกัด หรือไม่มีบริษัทยาชื่อสามัญจากประเทศอื่นสนใจมาขายยาในประเทศไทย

2.เป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศ (กำลังข้าราชการ เงินเดือน) ไปใช้เพื่อไปปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทยาที่มาจากสิทธิบัตรในไทยมักเป็นบริษัทยาข้ามชาติ แทนที่จะให้ความสำคัญปกป้องประโยชน์ของสาธารณะในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยาเท่านั้น 3.จะทำให้มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐหรือ CL ไม่สามารถดำเนินการได้ผลจริง

นอกจากนั้น ในความตกลง CPTPP ยังบังคับใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องมาตรการขายแดนและการเอาผิดกับบุคคลอื่น แม้เรื่องนี้จะจำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ไม่ครอบคลุมสิทธิบัตร แต่มีประเด็นน่าเป็นห่วงที่อาจมีผลกระทบต่อ การเข้าถึงยาได้

ทั้งนี้ มาตรการขายแดน คือ การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจับยึดสินค้าได้ แม้เพียงต้องสงสัยว่าจะละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ขณะที่ในเรื่องการเอาผิดกับบุคคลอื่น ในข้อตกลง CPTPP ผู้ทรงสิทธิจะสามารถเอาผิดกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ได้ด้วย บุคคลอื่นในที่นี้อาจรวมถึงเจ้าของสถานที่ที่ปล่อยให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจรวมถึงโรงพยาบาลได้ อีกทั้ง "เครื่องหมายการค้า" ในความตกลง CPTPP ไม่ได้หมายความว่าเพียงเครื่องหมายการค้าที่ปลอมแปลง แต่ยังรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงและไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดด้วย ซึ่งในธุรกิจยา ชื่อยี่ห้ออาจคล้ายคลึงกันได้โดยไม่ตั้งใจ และโดยส่วนมากจะตั้งชื่อให้พ้องกับชื่อตัวยาสำคัญในยานั้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงอาจถูกใช้เป็นสาเหตุในการเอาผิดว่าจะละเมิดได้

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า ผลที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ คือ 1.สร้าง ความหวาดกลัวให้กับอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ ไม่กล้าเสียลงทุน ผลิต และจำหน่ายยาชื่อสามัญเพื่อแข่งขันกับยาดันแบบ เพราะอาจถูกเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงบุคคลอื่น เช่น โรง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 27 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15387

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 86.81 Ad Value: 95,491

PRValue (x3): 286,473

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เอฟทีเอวีโอทซ์ด้าน'ซีพีทีพีพี'ขงกรม. ซึ่งเป็นอุปสรรคเข้าถึงยา-ซื้อราคาแพง

พยาบาล ซึ่งมีเหตุในเอาผลิตได้อย่างกว้างขวาง 2.ผลกระทบจะตกอยู่กับผู้ป่วย อาจไม่สามารถเข้าถึงยาชื่อสามัญในราคาที่ไม่แพงได้ และระบบหลักประกันสุขภาพอาจไม่มีงบประมาณมากพอที่จะชื้อยาต้นแบบราคาแพงแบบนั้นให้กับประชาชนได้ เพราะข้อผูกมัดเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงไม่น่าที่จะกล่าวได้ว่า ไม่มีข้อมาเป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการเข้าถึงยาได้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะทำให้เกิดการผูกขาดยาวนานขึ้น บันทอนการแข่งขันของยาชื่อสามัญ ทำให้ยาไม่มีราคาแพง และทำให้มาตรการ CL ใช้ไม่ได้ผล ซึ่งจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรนำข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อระบบสาธารณสุขที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และภาคประชาสังคม ได้เคยสะท้อนไปในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาอย่างจริงจัง และประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมในความตกลง CPTPP ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิชีววิถี หรือ BIOTHAI โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า กระแสคัดค้านลาม !อาจารย์ยักษ์ หรือนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Wiwat Salyakamthorn ว่า “กลไกกรรมธรรมชาติทั่วประเทศร่วมคัดค้าน” พร้อมแชร์ โพสต์เตอร์ซึ่งเผยแพร่โดยไบโอไทย มีข้อความว่า “เก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ ไม่ใช่อาชญากรรม หยุด UPOV1991”

“คัดค้านการเข้าร่วม CPTPP เพื่อประโยชน์บรรษัท ทำลายความมั่นคงทางอาหาร”

ไบโอไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับนายธีระ วงษ์เจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และประธานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนชาติ ได้รับคำยืนยันว่า มูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติและเครือข่ายสิทธิมนุษยชนชาติทั่วประเทศจะร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP เพราะจะสร้างผลเสียร้ายแรงทั้งด้านความมั่นคงด้านอาหารและเรื่องยา โดยจะประสานกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้แสดงจุดยืนเรื่องนี้โดยเร่งด่วนด้วย เนื่องจากจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาเข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอของทีมเศรษฐกิจที่นำโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 28 เมษายนนี้

รศ.กญ.จิราพร ลีมีปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า สภาเภสัชกรรมได้ศึกษาข้อ

ตกลง CPTPP มาโดยตลอด แม้หลายประเด็นในเรื่องสิทธิบัตรที่ส่งผลกระทบต่อเข้าถึงยาจะถูกลดออกไปแล้วก็ตาม แต่ยังมีเนื้อหาอีกหลายส่วนที่ส่งผลกระทบต่อเข้าถึงยา การพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ และส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและระบบสาธารณสุขในด้านอื่นอีก เช่น การผูกโยงการขึ้นทะเบียนตำรับยากับระบบสิทธิบัตร (Patent linkage) ข้อผูกมัดในบทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐและทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนที่ให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ เป็นต้น ดังนั้น สภาเภสัชกรรมขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กลไกเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 190 ในการเริ่มเจรจาขอเข้าร่วม CPTPP เพื่อความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างกลไกทางวิชาการที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ โดยต้องทำรายงานการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ เสนอต่อสาธารณสุขและรัฐสภาก่อนการทำความตกลงระหว่างประเทศด้วย

นางอรมน ทรัพย์วิธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดส่งรายงานข้อสรุปผลการศึกษาข้อดีข้อเสียของข้อตกลง CPTPP แล้ว หาก ครม.เห็นชอบก็เข้ากระบวนการทำหนังสือแจ้งสมาชิก CPTPP ว่าไทยมีความประสงค์ขอเปิดการเจรจาไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศรับฝากข้อตกลง จากนั้นสมาชิกซีพีทีพีพีจะร่วมกันพิจารณาและเมื่อเห็นชอบก็เข้ากระบวนการเจรจาต่อไป

“แม้ผ่าน ครม.ก็ถือว่าเป็นกติกแรกๆไทยจะเปิดเจรจากับกลุ่ม CPTPP ยิ่งอีกหลายขั้นตอน เหมือนกับการเจรจาเอฟทีเอกรอบอื่นๆ โดยตลอดที่ผ่านมากรมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และมีการชี้แจงในข้อกังวลต่างๆ เช่น เรื่องสิทธิบัตรยา ข้อชี้แจงว่าสามารถใช้สิทธิ CL ได้ ไม่กระทบการเข้าถึงยา เพราะไม่มีการขยายเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรยา ไม่กระทบต่อการนำเข้าหรือส่งออกหรือส่งผ่านยาสามัญ”อธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ กล่าว

นางอรมนกล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวลประเด็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991) ขอชี้แจงว่าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ไว้ปลูกต่อได้ นักปรับปรุงพันธุ์จะมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนวิจัยพัฒนาพันธุ์ใหม่ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของพันธุ์ เมื่อมีผู้เล่นในตลาดเมล็ดพันธุ์มาก จะลดการผูกขาดและเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาเหมาะสม



ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีเกรดพรีเมียมฝีมือเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ



สหกรณ์ห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามภารกิจอย่างเต็มที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิชาทกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบของเว็บไซต์ ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ภายใต้สโลแกน เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป

และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่น ๆ

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ความพิเศษของเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ คือ ได้รวบรวมช่องทาง



ออนไลน์ทุกช่องทางในการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรผู้ผลิตตัวจริง รวมทั้งระบุรายละเอียดของสินค้า มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ช่วงเวลาที่สินค้ามีจำหน่าย กำลังการผลิต และวิธีการขนส่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 27 เมษายน 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25764

Col.Inch: 47.55 Ad Value: 99,855

หน้า: 1(บนขวา), 19

PRValue (x3): 299,565

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้าน



นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่
รัฐบาลมีคำแนะนำให้
รักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
และให้ทำงานจากบ้าน
(Work From Home)
กรมส่งเสริมการเกษตรจึง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชมและ
เลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ เพียงค้นหาด้วยการพิมพ์ คำว่า
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่านก็
สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี
ผลิตจากใจเกษตรกรตัวจริง พร้อมส่งถึงบ้าน
ได้แล้ว.

สั่งทุกจังหวัดดูแลด่วน กลุ่มเรื้อน

จัดหาอาหาร-ที่พัก-พาลับภูมิตำเนา ขอนแก่นแห่รับแจกเงิน-ถุงยังชีพ นราธิวาสคุมเข้มจำกัดคนเข้าตลาด ตบค.ภาคต้นปีหน้า-กินสู่วิตปกติ

ลุ้นครม.อนุมัติ 28 เม.ย.นี้ เยียวยา
5 พัน 3 เดือน เกษตรกรทั่วประเทศ
17 ล้านคน ศบค.คาดต้นปีหน้ากว่า
จะกลับสู่ปกติ แม้ยอดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์ แต่ก็ยังกลับมา □อ่านต่อหน้า 7

●กลุ่มเรื้อน □ ต่อจากหน้า 1

ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ ต้องรองจนกว่าจะมี
วัคซีน หรือผู้คิดเชื้อทั่วโลกเป็นศูนย์ ขณะที่
ปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแล
เรื้อน หนุนขอนแก่นแจกเงิน 500 บาท
ข้าวสารอาหารแห้ง 500 ถุง ชาวบ้านต่อแถว
ยาว 2 ก.ม. รอรับบริจาค ส่วนนราธิวาสคุม
เข้มตลาดช่วงเดือนรอมฎอน ให้เข้าได้ครั้งละ
ไม่เกิน 200 คน

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล
นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แฉลงคอบข้อ
ซักถามถึงการผ่อนปรนมาตรการป้องกันเชื้อ
โควิดว่า เข้าใจว่าทุกคนอยากกลับไปใช้ชีวิต
ปกติ ถ้าชาย เดินทางอย่างปกติ แต่ที่ยังไม่
สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ต้องเข้าใจ
สถานการณ์การเกิดโรคนี เป็นโรคติดต่อทาง
เดินหายใจ แพร่กระจายไวรัสผ่านทางน้ำมูก
น้ำลาย คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อคือคนวัยทำงาน
และไม่มีอาการ จึงไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้าง และ
ยังเดินอยู่ในสังคมรวม โคน ถ้ากลับไปใช้ชีวิต
ปกติจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนเหล่านี้ได้มาก
แม้ปัจจุบันไทยเจอแค่หลัก 10 แต่ไม่ได้
หมายความว่า จะคุมได้ หรือจะกลายเป็นศูนย์

และถ้าเมื่อเป็นศูนย์ ก็ต้องดูว่าจะนานเท่าไร
ไม่ใช่แค่จะเป็นตัวเลขแค่ศูนย์บ้านเราอย่าง
เดียวไม่ได้ จะต้องให้ตัวเลขเป็นศูนย์ทั่วโลก
ถึงจะเกิดความมั่นใจได้

“แม้วันนี้บ้านเราจะคุมตัวเลขได้ดี แต่
รอบๆ บ้านเรา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้น แสดงว่าเชื้อ ในอากาศยังมี
อยู่เต็มไปหมด ถ้ายังใช้ชีวิตวิถีเดิม เดินทาง
ไปท่องเที่ยว ไปซื้อของเหมือนเดิม ก็มีโอกา
สจะกลับมาระบาดได้ใหม่ สิ่งที่เราลงทุนไปเมื่อ
หลายเดือน ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย กลายเป็น
ศูนย์ จึงต้องชี้แจงว่าการจะกลับไปสู่ภาวะ
ปกติต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวพอสมควร”
โฆษกศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าสิ่งที่จะกลับไปปกติ
ได้คือ 1.จะต้องมีวัคซีน ต้องเป็นการรักษา
ให้หาย ไม่ใช่แค่การระงับยับยั้งไม่ให้โรค
เจริญเติบโต หรือต้านไว้เฉยๆ นั่นไม่พอ 2.จะ
ต้องมีวัคซีน เมื่อไหร่ที่มีวัคซีนก็จะตอบได้
ว่าการแพร่ระบาดของโรคก็จะจบได้ตอนนั้น
แต่กว่าจะได้ ข้อมูลล่าสุดอาจจะเป็นต้นปีหน้า
หมายความว่าต้องใช้เวลาระหว่างนี้ ไปถึงต้น
ปีหน้าในการควบคุมโรค จึงต้องปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์การติดเชื้อ

“เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะประคอง
สถานการณ์ต่อเนื่องต่อไป การรั้งจะต้องไม่ตก
ทุกเรื่องเราปรับตัวได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุก
คนใช้เวลาปรับตัวออกไปเรื่อยๆ ความ
สามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่มีอยู่ ทำให้
เราคงอยู่ผ่านพ้นมาได้มาตลอดหลายล้านปี สิ่ง
ที่เป็นวิกฤตและหายนะ แต่เราก็สามารถปรับ

ตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้ และจะปรับตัวได้ตลอด ขอเป็นกำลังใจและเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ส่วนนายจัตตพรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจากมาตรการป้องกันโควิด ทำให้คนเรื้อรอนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ได้รับผลกระทบ และไปรวมตัวกันอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ โดยจัดหาอาหารให้เพียงพอ และคัดกรองโรค รวมทั้งแนวทางช่วยเหลือกลับภูมิลำเนา ดำรวจข้อมูลและปัญหาความต้องการของคนเรื้อรอน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอกรม. ในวันที่ 28 เม.ย. นี้ อนุมัติเยียวยาวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 15,000 บาท แยกจ่าย 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายตามทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน ครอบคลุม 16-17 ล้านคน จ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการจ่ายเงินจะยึดตามทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรต่างๆ และยึดเลขที่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บัตร 1 ใบ ได้รับ 1 สิทธิ โดยการลงทะเบียนเกษตรกรในปี 2562 และ 2563 เป็นทะเบียนฯ ล่าสุดที่ปรับปรุงมีจำนวน 8.24 ล้านครัวเรือน ก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนมีจำนวน 10.64 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์ 2.69 ล้านราย, กรมส่งเสริมการเกษตร 7.52 ล้านครัวเรือน, กรมประมง 4.36 แสนราย ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกัน 2.40 ล้านราย ส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.84 ล้านราย แบ่งเป็นเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ 1.16 ล้านไร่ คนกรีดยาง



🏠 แจกเงิน - ชาวบ้านหลายร้อยคนเข้าแถวรับเงินช่วยเหลือ 500 บาท กับข้าวสาร 5 ก.ก. ที่หน้าบ้านนายศิริชัย รัตนสงคราม หมอคุณตั้งที่ เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีจ.ท.คอยอำนวยความสะดวก ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด เมื่อวันที่ 26 เม.ย.

263,107 ราย เจ้าของสวน และคนกรีดยาง 1.43 ล้านราย และไม่มีเอกสารสิทธิ 407,782 ราย

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรมว.คลัง เปิดเผยว่าขณะนี้จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม ไปแล้ว 4.9 ล้านคน และวันอังคารที่ 28 เม.ย.นี้ จะจ่ายอีก 1.5 ล้านคน

วันเดียวกัน ที่หน้าบ้านเลขที่ 588/2 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศิริชัย รัตนสงคราม อายุ 42 ปี แจกเงิน 500 บาท พร้อมถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ จำนวน 500 ถุง ให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด โดยมีชาวบ้านนับพันคนต่อแถวยาวเกือบ 2 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ทหาร และสาธารณสุขมาจัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

นายศิริชัยกล่าวว่าครอบครัวเปิดเป็นร้านรับทำข้าวกล่อง และมีอริพหลุณงอยู่ที่วัดป่าพระขั้ม อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงรวบรวมเงินที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคในตู้บริจาคที่วัดจำนวน 300,000 บาท และนำ

ข้าวสารที่เก็บเกี่ยวจากที่นา 9 ไร่ มาสมทบ พร้อมทั้งรวบรวมจากประชาชนชาวขอนแก่น ที่ต้องการทำบุญร่วมกัน มาแจกให้ประชาชน ส่วนที่ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดเตรียมคัดกรอง และเฝ้าระวังโควิดในช่วงเดือนรอมฎอน หรือช่วงถือศีลคอดของชาวมุสลิม โดยเฉพาะที่ตลาดสดบาเลฮียิล เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีอาหารสด ผัก ผลไม้จำหน่ายแล้ว ในช่วงเดือนรอมฎอนมักจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับประทานช่วงถือศีลคอดในตอนเย็นด้วย แต่ช่วงนี้ต้องปรับเปลี่ยนและจัดระเบียบการวางอาหารขายให้เข้มงวดขึ้น เว้นระยะห่างแต่ละร้าน จำกัดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อได้ไม่เกิน 200 คนต่อครั้ง พร้อมจุดคัดกรองเข้าออกทางเดียว มีบัตรคิววัดไข้ มีแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด

ค้านข้อตกลง 'ซีพีทีพีพี' สกัดนำเข้ากรม.28เม.ย. ชี้เข้าถึงยาก-ซื้อแพง

เอฟทีเอวีเอช ผนึก เครือข่ายประชาชน คัดค้านไทยร่วมข้อตกลง 'ซีพีทีพีพี' (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ซีพีทีพีพี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวีเอช) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ออกแถลงการณ์ "CPTPP กับมาตรการ CL เพื่อการเข้าถึงยา" โดยระบุว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมักอ้างว่าความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าที่เสรี-แปซิฟิก (CPTPP) ยืนยันสิทธิของประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing หรือ CL) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนในทุกกรณี ตามที่องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดไว้ หากอ่านความตกลง CPTPP แล้วมาตรา 18.6 ควบ 18.41 ก็น่าจะเป็นเช่นที่กล่าวอ้าง แต่ความตกลงการค้าและการลงทุนในลักษณะนี้ ต้องอ่านหลายบทควบกันไป โดยในมาตรา 1.2 ระบุเหมือนไม่กระทบสิทธิที่ประเทศภาคีมีอยู่ตามข้อตกลงอื่น แต่กลับให้ข้อยกข้อยกเว้นได้ มาตรา 28 การพิพาท (dispute settlement) แสดงว่า แม้จะดูเหมือนยังคงมีสิทธิตามข้อตกลงอื่น แต่หากกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิตามข้อตกลงอื่น ก็มีสิทธินำเรื่องเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทได้ หมายความว่า นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องรัฐได้

สรุปคือ การประกาศใช้ CL จะยากขึ้น เพราะล้มเลิกการดำเนินการฟ้องร้องตามบทคุ้มครองการลงทุน การดำเนินนโยบายสาธารณะมีข้อจำกัด ยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ชี้ชัดว่า ผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมีตัวเลือกทางนโยบายมากพอในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะไปจำกัดสิทธิเอกชนผู้ประกอบการบ้าง แต่หากเข้า CPTPP ไทยจะล้มเลิกการฟ้องนักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ และคงไม่มีรัฐมนตรีกล้าประกาศ CL เพราะเสี่ยงจะถูกฟ้องได้

แถลงการณ์ระบุว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมักกล่าวอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง CPTPP หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการเจรจา และเป็นเหตุให้ข้อบท 20 ที่สหรัฐต้องการ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ด้วย ไม่ถูกนำมา

เจรจาต่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อบทอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างผลกระทบต่อการเข้าถึงยาได้ ซึ่งในกฎหมายไทยปัจจุบันระบบการขึ้นทะเบียนยาและการบังคับสิทธิบัตร เป็นสิ่งที่แยกจากกัน และรับผิดชอบดูแลคณะกรรมการตรวจการขึ้นทะเบียนยาเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยาก่อนที่จะอนุญาตให้มีการจำหน่ายในประเทศ ส่วนการบังคับสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจหน้าที่พิจารณาจะให้หรือไม่ให้ความคุ้มครองการผูกขาดตลาดให้กับผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตร แต่ในความตกลง

CPTPP นำสองเรื่องนี้มาผูกโยงกัน โดยที่เจ้าหน้าที่ของ อย. จำเป็นต้องตรวจสอบว่ายาที่ขอขึ้นทะเบียนมาขอขึ้นทะเบียนยามีสิทธิบัตรด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยาที่มาขอขึ้นทะเบียน

แม้ว่าในความตกลง CPTPP จะระบุทางเลือกไว้ 2 ทางให้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกไปดำเนินการ ทางแรก อย. ต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบว่า มีบริษัทยาอื่นมาขอขึ้นทะเบียนยาตัวเดียวกับของผู้ทรงสิทธิ และ อย. จะยังไม่รับขึ้นทะเบียนให้กับยาของบริษัทอื่นหรือให้มีระยะเวลาสั้นพอจนกว่าผู้ทรงสิทธิ จะได้ดำเนินการทางศาลหรือทางปกครองเพื่อจัดการการละเมิดสิทธิบัตรให้มีการเยียวยาหรือการชดเชยก่อน ทางที่สอง ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีกระบวนการอื่นแทนศาล มาดูแลป้องกันไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนยาให้บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

แถลงการณ์ระบุว่า ผลกระทบจากรณีนี้ คือ 1. ขจัดหรือชะลอการเข้าถึงของยาชื่อสามัญ เมื่อยาชื่อสามัญไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ยาต้นแบบก็จะผูกขาดตลาดได้นานขึ้นเกินกว่า 20 ปี แม้ว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม เพราะยาชื่อสามัญต้องได้รับการขึ้นทะเบียนยากับ อย. ก่อนถึงจะจำหน่ายได้ แต่ อย. จะไม่รับขึ้นทะเบียนให้กับยาของบริษัทอื่นไม่ได้ เพราะข้อกำหนดข้างต้นซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญภายในประเทศถูกจำกัด หรือไม่มีบริษัทยาชื่อสามัญจากประเทศอื่นสนใจมาขายยาในประเทศไทย

2. เป็นการให้ทรัพย์สินของประเทศไทย (กำลังข้าราชการ เงินเดือน) ไปใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทยาที่มาจดสิทธิบัตรในไทยมักเป็นบริษัทยาข้ามชาติ แทนที่

จะให้ความสำคัญปกป้องประโยชน์ของสาธารณะในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยาเท่านั้น 3. จะทำให้มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐหรือ CL ไม่สามารถดำเนินการได้ผลจริง

นอกจากนั้น ในความตกลง CPTPP ยังบังคับใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องมาตรการขายแดนและการเอาผิดกับบุคคลอื่น แม้เรื่องนี้จะจำกัดเฉพาะเครื่องสำอางค์และลิขสิทธิ์ ไม่ครอบคลุมสิทธิบัตร แต่มีประเด็นน่าเป็นห่วงที่อาจมีผลกระทบต่อเข้าถึงยาได้

ทั้งนี้ มาตรการขายแดน คือ การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจับยึดสินค้าได้ แม้เพียงต้องสงสัยว่าจะละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ขณะที่ในเรื่องการเอาผิดกับบุคคลอื่น ในข้อตกลง CPTPP ผู้ทรงสิทธิจะสามารถเอาผิดกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ได้ด้วย บุคคลอื่นในที่นี้อาจรวมถึงเจ้าของสถานที่ที่ปล่อยให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจรวมถึงโรงพยาบาลได้ อีกทั้ง "เครื่องหมายการค้า" ในความตกลง CPTPP ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่ปลอมแปลง แต่ยังคงไปถึงเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงและไม่ตั้งใจที่จะละเมิดด้วย ซึ่งในธุรกิจยา ชื่อยี่ห้ออาจคล้ายคลึงกันได้โดยไม่ตั้งใจ และโดยส่วนมากจะ

ตั้งชื่อให้พ้องกับชื่อด้วยสำคัญในยานั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงอาจถูกใช้เป็นสาเหตุในการเอาผิดว่าละเมิดได้

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า ผลที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ คือ 1. สร้างความหวาดกลัวให้กับอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ ไม่กล้าเสี่ยงลงทุน ผลิต และจำหน่ายยาชื่อสามัญเพื่อแข่งขันกับยาต้นแบบ เพราะอาจถูกเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงบุคคลอื่น เช่น โรงพยาบาล ซึ่งมีเหตุในเอาผิดได้อย่างกว้างขวาง 2. ผลกระทบจะตกอยู่กับผู้ป่วย อาจไม่สามารถเข้าถึงยาชื่อสามัญในราคาที่ไม่แพงได้ และระบบหลักประกันสุขภาพอาจไม่มีงบประมาณมากพอที่จะชื้อยาต้นแบบราคาแพงแบบนั้นให้กับประชาชนได้ เพราะข้อผูกมัดเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงไม่น่าที่จะกล่าวได้ว่า ไม่มีข้อน่าเป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการเข้าถึงยาได้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะทำให้เกิดการผูกขาดยาวนานขึ้น บั่นทอนการแข่งขันของยาชื่อสามัญ ทำให้ยามีราคาแพง และทำให้มาตรการ CL ใช้ไม่ได้ผล ซึ่งจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรนำข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ ที่จะต่อระบบสาธารณสุขที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และภาคประชาสังคม ได้เคยสะท้อนไปในระหว่างการรับฟังความ

คิดเห็นมาพิจารณาอย่างจริงจัง และประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมในความตกลง CPTPP ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิชีววิถี หรือ BIOTHAI โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า กระแสคัดค้านลาม! อาจารย์ยักษ์ หรือนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Wawat Salyakanthom ว่า “กสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศร่วมคัดค้าน” พร้อมแชร์ โพสต์เตอร์ซึ่งเผยแพร่โดยไบโอไทย มีข้อความว่า “เก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อไม่ใช่ขออนุญาตรวม หยุต UPOV1991”

“คัดค้านการเข้าร่วม CPTPP เพื่อประโยชน์บริษัท ทำลายความมั่นคงทางอาหาร”

ไบโอไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับนายธีระ วงษ์เจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้รับคำยืนยันว่า มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศจะร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP เพราะจะสร้างผลเสียหายร้ายแรงทั้งด้านความมั่นคงด้านอาหารและเรื่องยา โดยจะประสานกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้แสดงจุดยืนเรื่องนี้โดยเร่งด่วนด้วย เนื่องจากจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเข้าร่วม CPTPP ตามข้อเสนอของทีเอ็ม เศรษฐกิจที่นำโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 28 เมษายนนี้

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 3

ซีพีทีพีพี

รศ.กญ.จิราพร ลีปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า สภาเภสัชกรรมได้ศึกษาข้อตกลง CPTPP มาโดยตลอด แม้หลายประเด็นในเรื่องสิทธิบัตรที่ส่งผลกระทบต่อเข้าถึงยาจะถูกถกออกไปแล้วก็ตาม แต่ยังมีเนื้อหาอีกหลายส่วนที่ส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงยา การพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ และส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและระบบสาธารณสุขในด้านอื่นอีก เช่น การผูกโยงการขึ้นทะเบียน

ตำรับยากับระบบสิทธิบัตร (Patent linkage) ข้อผูกมัดในบทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนที่ให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ เป็นต้น ดังนั้น สภาเภสัชกรรมขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กลไกเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 190 ในการเริ่มเจรจาขอเข้าร่วม CPTPP เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างกลไกทางวิชาการที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ โดยต้องทำรายงานการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ เสนอต่อสาธารณชนและรัฐสภาก่อนการทำความตกลงระหว่างประเทศด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดส่งรายงานข้อสรุปผลการศึกษาข้อดีข้อเสียของข้อตกลง CPTPP แล้ว หาก ครม.เห็นชอบก็เข้ากระบวนการทำหนังสือแจ้งสมาชิก CPTPP ว่าไทยมีความประสงค์ขอเปิดการเจรจาไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศรับฝากข้อตกลง จากนั้นสมาชิกซีพีทีพีพีจะร่วมกันพิจารณาและเมื่อเห็นชอบก็เข้ากระบวนการเจรจาต่อไป

“แม้ผ่าน ครม.ก็ถือว่าเป็นกติกแรกๆที่ไทยจะเปิดเจรจากับกลุ่ม CPTPP ยังอีกหลายขั้นตอน เหมือนกับการเจรจาเอฟทีเอกรอบอื่นๆ โดยตลอดที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และมีการชี้แจงในข้อกังวลต่างๆ เช่น เรื่องสิทธิบัตรยา ขอชี้แจงว่าสามารถใช้สิทธิ CL ได้ ไม่กระทบการเข้าถึงยา เพราะไม่มีการขยายเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรยา ไม่กระทบต่อการนำเข้าหรือส่งออกหรือส่งผ่านยาสามัญ” อธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ กล่าว

นางอรมนกล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวลประเด็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991) ขอชี้แจงว่าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ไว้ปลูกต่อได้ นักปรับปรุงพันธุ์จะมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนวิจัยพัฒนาพันธุ์ใหม่ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของพันธุ์ เมื่อมีผู้เล่นในตลาดเมล็ดพันธุ์มาก จะลดการผูกขาดและเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาเหมาะสม



ราคา'ขนส่งเครื่องบิน'ดีดขึ้นกิโลละ70บาท

- สินค้าเกษตรลำบากขายต่างประเทศไม่ได้
- 3กระทรวงถูกปรับผัก-ผลไม้ไว้ที่นิ่งโดยสาร

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้แก่คณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้าหลักได้รับผลกระทบ เนื่องจากสายการบินหยุดทำการบิน ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งผ่านสายการบินสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดช่วงนี้รวม 2.95 ล้านตัน อาทิ มะม่วง ทุเรียน และลำไย ดังนั้นกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องร่วมกันเร่งกำหนดการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งการบริหารจัดการผลผลิต, การตลาดเพิ่ม และการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม

ด้านนายเจือ ราชสีห์ เลขาธิการ รว.ค.ม.ก.ม. ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ต้นทุนการขนส่งผ่านสายการบินไทยสูงขึ้นจาก 22 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 65-70

บาทต่อ กก. สาเหตุที่ราคาสูงขึ้น เนื่องจากปกติจะบรรทุกผู้โดยสารเดินทางไปด้วย แต่เมื่อสายการบินหยุดให้บริการต้องใช้



วิธีเช่าเหมาลำ ราคาขนส่งก็ต้องสูงขึ้น เพราะสามารถบรรทุกสินค้าอยู่ได้ต้องเครื่องได้เท่านั้น ไม่สามารถนำมาไว้บนที่นั่งของผู้โดยสารได้ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นที่ประชุมจะมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ประจำประเทศเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ตลาดมีความต้องการสินค้าสูงมาก รวมถึงสมาคมผู้ส่งออกฯ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันหาผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้ากลับให้กับสายการบินไทยด้วย เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

นายเจือ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะช่วยผ่อนปรนระเบียบ กพท. ให้สามารถบรรทุกสินค้าไว้บนที่นั่งของผู้โดยสารได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ช่วยผู้ประกอบการด้วยการลดราคาเช่าพื้นที่ลง 50% ถึงสิ้นปี 63 อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกฝ่ายพยายามหาทางออกร่วมกันอย่างเต็มที่ เพราะหากปล่อยปัญหานี้ทิ้งไว้จะทำให้สินค้าเกษตรราคาตกลง ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปจัดทำรายละเอียด โดยเฉพาะการกำหนดค่าธรรมเนียมสินค้าส่งออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วันที่ 29 พ.ค. 63.